



# สัปดาห์สสาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

นักบุญเปาโล



28 มิถุนายน 2008 - 29 มิถุนายน 2009



“ความรักให้อภัยทุกอย่าง  
เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง  
อดทนทุกอย่าง  
ความรักไม่มีสิ้นสุด”  
(1 คร 13:7-8n)

2009

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2009 ปีที่ 43 ฉบับที่ 2385

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลรรมดา ปี B

พระวาจา (มก 10:17-30)

เวลานั้น ขณะที่พระองค์กำลังทรงพระดำเนินอยู่ระหว่างทาง ชายคนหนึ่งรีบเข้ามาคุกเข่าลง ทูลถามว่า “พระอาจารย์ผู้ทรงความดี ข้าพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ทำไมเรียกเราว่าผู้ทรงความดี ไม่มีใครทรงความดี นอกจากพระเจ้าเท่านั้น ท่านรู้จักบทบัญญัติแล้ว คือ อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าถือโกง จงนับถือบิดามารดา” ชายผู้นั้นทูลว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว” พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดู ตรัสกับเขาว่า “ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด” เมื่อได้ฟังพระวาจานี้ ชายผู้นั้นหน้าสลดลงเพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากมาย จึงจากไปด้วยความทุกข์

“สำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้  
แต่สำหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้  
เพราะพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง”

พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรโดยรอบ แล้วตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า "ยากจริงหนอที่คนมั่งมีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า" บรรดาศิษย์แปลกใจกับพระวาจานี้ พระเยซูเจ้าจึงตรัสอีกว่า "อุกเอ๊ย ยากจริงหนอที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า" อูรูจะลอคดูเสริมยังง่ากว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า" บรรดาศิษย์ยิ่งประหลาดใจมากขึ้น พูdkันว่า "ดังนี้ ใครเล่าจะรอดพ้นได้" พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรบรรดาศิษย์แล้วตรัสว่า "สำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้ เพราะพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง"

เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า "ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้ว" พระเยซูเจ้าตรัสว่า "เราบอกความจริงกับท่านว่า ไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือน พี่น้องชายหญิง บิดามารดา บุตรหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เรา และเพราะเห็นแก่ข้าวดิ จะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้ เขาจะได้อบ้านเรือน พี่น้องชายหญิง มารดา บุตร ไร่นา พร้อมกับ การเบียดเบียนและในโลกหน้าจะ ได้ชีวิตนิรันดร์"



หัวใจ	พระอาณาจักรแห่งความสุขแท้
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าเป็นผู้นำพระอาณาจักรของพระเจ้า
ท่าที	ความปรารถนาที่จะมีชีวิตนิรันดร์ในพระอาณาจักรของพระเจ้า
การดำเนินชีวิต	เราจะดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าด้วยความมั่นใจ

**บทอ่านที่หนึ่ง** : - ปชญ 7:7-11

ปรีชาญาณเป็นของประทานจากพระเจ้า เมื่อมีปรีชาญาณแล้ว สิ่งที่ดีทั้งหลายก็จะตามมา เราจึงภาวนาวิงวอนขอปรีชาญาณจากพระองค์

**บทอ่านที่สอง** : - สบ 4:12-13

พระวาจาของพระเจ้าเน้นย้ำที่การตัดสินใจ ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบชีวิตใด คริสตชนควรเป็นพยานถึงคุณค่าแท้จริงที่นำไปสู่ความสุขแท้

**พระวรสาร** : - มก 10:17-30

พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ให้สละทุกสิ่งที่มีและติดตามพระองค์ เราจะรอดพ้นได้โดยอาศัยพระพรและความช่วยเหลือจากพระองค์

## - - จากพระวาจาชีวิต - -



ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินอยู่ระหว่างทาง มีชายคนหนึ่งรีบเข้ามาคุกเข่าลง ทูลถามว่า "พระอาจารย์ผู้ทรงความดี ข้าพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร" อันที่จริงต้นฉบับภาษากรีกเล่าว่า ชายคนนั้น "วิ่ง" เข้ามาหาพระองค์แล้ว "คุกเข่าลง" ก่อนจะทูลถามเรื่องชีวิตนิรันดร

การที่เครขรฐีคนหนึ่งลงทูลวิ่งเข้ามาคุกเข่า ต่อหน้าประกาศกจนๆ จากนาซาเร็ธ บ่งบอกถึงความรู้สึกภายในจิตใจที่ร้อนรนและกระตือรือร้น ต้องการชีวิตนิรันดรมากจริงๆ แต่ชีวิตนิรันดรไม่ใช่เรื่องของอารมณ์

ความรู้สึก เพราะฉะนั้นแทนที่จะตอบคำถามในทันที พระองค์ก็กลับถ่วงเวลาด้วยการตรัสถามว่า "ทำไมเรียกเรารู้ว่าผู้ทรงความดี?"

วัตถุประสงค์ของพระองค์คือต้องการให้เขา "หยุดคิดพิจารณา" ให้ดีก่อนตัดสินใจติดตามพระองค์ ไม่ใช่คิดการใหญ่ในขณะที่หัวใจเอ่อล้นไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเช่นนี้ อีกประการหนึ่ง พระองค์ทรงต้องการสอนเราว่า เราจะเป็นคริสตชนเพียงเพราะ "ความหึงพ้อใจ" ในตัวพระองค์เองไม่ได้ แต่เราจำต้องคิดให้ไกลและไปให้ถึง "พระเจ้าผู้ทรงความดี" ด้วย

จริงอยู่ บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ และความสามารถของพระองค์ล้วนมีอิทธิพลในการดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหาและ "ยึดติด" อยู่กับพระองค์ได้ แต่พระองค์ไม่ทรงยินยอมให้ผู้ใดมายึดติดอยู่กับพระองค์แล้วไปไม่ถึงพระเจ้า นี่คือแบบอย่างที่ "ผู้ประกาศข่าวดี" และ "ผู้อภิบาล" ทุกคนพึงเอาแบบอย่าง

หลังจากทำให้เครขรฐีหนุ่มได้หยุดคิดแล้ว พระองค์ตรัสถามเขาว่าได้อธิบัญญัติ "อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าฉ้อโกง จงนับถือบิดามารดา" แล้วหรือ เขาทูลตอบว่า "พระอาจารย์ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว" นำสังเกตว่าสิ่งที่เครขรฐีหนุ่มได้อธิบปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กคือ "อย่า" ทั้งนั้น มียกเว้นข้อสุดท้ายเพียงข้อเดียวที่สั่งให้ "ทำ" คือจงนับถือบิดามารดา

พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า "ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง" ความหมายของพระองค์คือ "ใช่ ท่านไม่เคยทำร้ายผู้ใดตั้งแต่เกิดก็จริง แต่ท่านเคยทำสิ่งใดดีบ้าง" และนี่คือข้อสรุปสำหรับเราคริสตชนทุกคน "ไม่ทำผิดอย่างเดียวไม่พอ ต้องทำดีด้วย" พระองค์ทรงต้องการให้เรารู้จักสละตนเองและทรัพย์สินสมบัติที่มีเพื่อผู้อื่นบ้าง เพื่อเราจะได้มีความสุขแท้ทั้งในโลกนี้และในสวรรค์

เมื่อเครขรฐีหนุ่มจากไปด้วยความทุกข์ เพราะมีทรัพย์สินสมบัติมากจนยากแก่การเสียสละ พระองค์จึงตรัสว่า "หากจริงหนอที่คนมั่งมีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า" บรรดาศิษย์แปลกใจกับพระวาจา นี้ เพราะมันขัดกับความคิดของชาวยิว ที่ถือว่าความร่ำรวยเป็นเครื่องหมายของความดีและความชอบธรรม ความมั่งมีคือข้อพิสูจน์ถึงความโปรดปรานของพระเจ้า แต่พระองค์กลับเห็นตรงกันข้าม และ

ทรงย้ำถึงสองครั้งสองคราว่า “ยากจริงหนอ... ยากจริงหนอ... ที่คนมั่งมีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า” พระองค์ตรัสเช่นนี้ เพราะทรงเล็งเห็นอันตรายอันใหญ่หลวงของความมั่งมีทางวัตถุ กล่าวคือ

1. ทรัพย์สินสมบัติมักทำให้เราหลงผิดคิดไปว่า นี่คือนี่สิ่งที้นำมาซึ่งความสุขและความมั่นคงในชีวิต จนทำให้เรายึดติดอยู่กับโลกใบนี้ และยากที่จะคิดถึงสิ่งอื่นที่อยู่เหนือกว่าโลกใบนี้

2. หากจิตใจของเราหมกมุ่นอยู่กับทรัพย์สินสมบัติ เราจะตีราคาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมด แต่จริงๆ แล้วในโลกของเรายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มี “คุณค่า” อันไม่อาจตีราคาเป็นเงินเป็นทองได้ อาทิ ความเอื้ออาทร การมีน้ำใจ ความชอบธรรม ความเสียสละ ฯลฯ ต่อให้มีเงินทองกองท่วมหัวก็ไม่สามารถหาซื้อสิ่งเหล่านี้ได้

เหล่านี้คืออันตรายอันเกิดจาก “ความมั่งมี” จนพระเยซูเจ้าถึงกับตรัสว่า “อูฐจะลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า” พระวาจานี้ทำให้บรรดาศิษย์ต้องประหลาดใจซ้ำสอง เพราะว่าคนมั่งมีเข้าสวรรค์ยากกว่าอูฐลอดรูเข็มเสียอีก แบบนี้ “ใครเล่าจะรอดพ้นได้” ประตูลสวรรค์มีต้องปิดตายดอกหรือ

คำตอบของพระองค์คือ “สำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้” ความหมายคือถ้ามนุษย์วางใจตนเอง ใช้ความเพียรพยายามและทรัพย์สินสมบัติของตนเอง เพื่อจะพิชิตพระอาณาจักรสวรรค์ ประตูลสวรรค์ย่อมปิดตายแน่ แต่เนื่องจาก “ความรอดเป็นของประทานจากพระเจ้า” ผู้ที่วางใจในความรักและฤทธิ์อำนาจของพระองค์เท่านั้นที่จะรอด และรอดได้จริงๆ เพราะพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง นี่คือนิพพานความเชื่อของเราคริสตชนทุกคน



## -- ข้อคิด --

1. ข้าพเจ้าจะไว้วางใจในความรักและความช่วยเหลือของพระเจ้า
2. ข้าพเจ้าจะไม่ยึดติดกับทรัพย์สินสมบัติของโลกนี้ แต่จะใช้มันอย่างดีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องของข้าพเจ้า
3. ข้าพเจ้าจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้า ในการนำผู้อื่นไปหาพระองค์

### ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2009

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญดวงวา
07.00 น.	พ่อสุพจน์	ดาเม็ลเชียน	คุณทรงพล - คุณอรพรรณ	คุณบุรุษผล	คุณสุภาวรณ์
09.00 น.	พ่อบ้านแฉว	คุณณัฐชัย	คุณมาจิดย์ - คุณกรรณ	คุณวิภาดา	คุณพัชรินทร์
19.00 น.	พ่อมงคล	สัตบุรุษ	คุณพิทักษ์ - คุณดวงเดือน	คุณบัวอร	คุณจุฑาภิณี



## สมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

### โอกาส “ปีพระสงฆ์”

และครบรอบ 150 ปีการบรรณาภพของนักบุญยอห์น บารีย์ เวียนเนย์ เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์

(คัดจากฉบับที่แล้ว)

เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ร่ำเรียนต่อแม่พระปฏิสนธินิรมลเป็นอย่างมาก ใน ค.ศ. 1836 ท่านฉวาทวิของ ท่านแม่แม่พระปฏิสนธินิรมล และได้รับข้อความเชื่อนี้ใน ค.ศ. 1854 ด้วยความเชื่อที่ลึกซึ้งพร้อมกับความ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่านมักจะเตือนใจสัตบุรุษเสมอว่า “หลังจากทรงมอบทุกสิ่งทีพระองค์สามารถให้ได้แล้ว พระเยซูคริสตเจ้าก็ทรงมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดของพระองค์ไว้ให้เป็นมารดาของเรา คือพระมารดาของ พระองค์เอง”

เราขอบปีพระสงฆ์นี้ไว้กับพระแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ เราวิงวอนพระแม่โปรดจุลประกายในจิตใจของ พระสงฆ์ทุกองค์ให้น้อมรับด้วยใจกว้าง ที่จะมอบตนเองทั้งครบแก่พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร ซึ่ง สร้างแรงบันดาลใจด้วยความคิดและการกระทำของเจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นชีวิตแห่งการสวดภาวนาด้วยความ ร้อนรน และความรักอย่างลึกซึ้งต่อความรักของพระคริสตเจ้าซึ่งถูกตรึงบนไม้กางเขน ทำให้นักบุญ ยอห์น บารีย์ เวียนเนย์ เจริญเติบโตขึ้นทุกวันด้วยการมอบตนเองทั้งครบแก่พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร ของพระองค์ ขอให้แบบฉบับของท่านทำให้พระสงฆ์ทุกองค์ถวายการเป็นพยานแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน กับพระสังฆราช กับพระสงฆ์ด้วยกัน และกับบรรดาสัตบุรุษ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในทุกวันนี้ แม้จะมี ความชั่วมากมายในโลก พระวาจาที่พระคริสตเจ้าตรัสกับอัครสาวกในห้องอาหารชั้นบน ยังคงเป็นแรง บันดาลใจสำหรับเรา “ท่านมีความยุ่งยากลำบากในโลก องค์ส้าหาญไว้ เราชนะโลกแล้ว” (ยน 16:33) ความเชื่อในพระอาจารย์เจ้าของเราเป็นพลังให้เรามองไปข้างหน้าด้วยความไว้วางใจ

พระสงฆ์ที่รัก พระคริสตเจ้าทรงตั้งอกรท่าน ขอให้ท่านจงเชื่อฟังพระองค์โดยเลียนแบบฉบับของ เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ อาศัยวิธีนี้ท่านจะเป็นผู้นำสารแห่งความหวัง การกินดีกิน และสันติสำหรับโลกในยุค ของเรา

ขออวยพรมายังทุกคน

นครวาติกัน วันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2009

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

ว. วรณประทีป แปล

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์ เวียดนาม

(เอกสารนี้ถึง : พี่น้องสงฆ์)



## แม่คริสตชนคาทอลิกตัวอย่าง



คุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อปลัด สมาชิกสภาอภิบาลวัด นักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง และพี่น้องสัตบุรุษทุกคน ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ลูซียา วิไลวรรณ วังตาล ที่ได้รับเลือกจากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ให้เป็น “แม่คริสตชนคาทอลิกตัวอย่าง” และได้รับโล่เกียรติคุณจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มิซัย กิจบุญชู เมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2009 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

ลูซียา วิไลวรรณ วังตาล อายุ 80 ปี เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และจบประกาศนียบัตรการบัญชีจาก London Chamber of Commerce ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนอุดมวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเป็นผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับก่อนประถมและประถมศึกษา

ท่านมีอุดมการณ์ในการดำเนินชีวิต ดังนี้

1. มีความเมตตากรุณา ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และบริจาคทรัพย์สินของอยู่เสมอ
2. ทำงานจริงจัง มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และมุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ
3. รู้จักประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นแบบอย่างที่ดีในการรื้อฟื้นเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
4. ใช้หลัก 4 ประการ ในการบริหารงาน ได้แก่ การให้ การให้วาจาสุภาพอ่อนหวานผูกพันใจคน การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และประพฤติปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย

ขอพระเจ้าประทานพระพรอันอุดม ให้มีความสุขในชีวิต ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติภารกิจเป็นคริสตชนคาทอลิกที่ดี และเป็นแบบอย่างแก่ทุกคนตลอดไป

**“แม่เป็นหลักอยู่ในบ้าน เป็นผู้ให้ทุกอย่างแก่ลูก  
เป็นครูคนแรกผู้พ่าร่ำสอนและปลูกฝังคุณงามความดีให้แก่ลูก”**

(พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)

## ประกาศ

## สาธุปชัษว

### ข่าวมรณะ

เทพราชา สุณีย์ โรจนวงษ์ อดีตสัถบุรุษวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง พระได้รับไปแล้ว โดยญาติพี่น้อง ได้นำศพของท่านมาฝัง ณ สุสานของวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ในวันที่พุธที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2009 ขอคำภาวนาให้ เทพรราชา สุณีย์ โรจนวงษ์ ญาติพี่น้องของเราผู้นี้ที่ได้จากไป

### มิสซากลุ่มเดือนแม่พระแห่งสายประคำ

วันที่ 5	กลุ่ม 2	เวลา 19.00 น.	ที่บ้านคุณวัลลภ - คุณรส แสงเทียน
วันที่ 6	กลุ่ม 9	เวลา 19.00 น.	ที่ ร.ร. อุดมวิทยา
วันที่ 7	กลุ่ม 6C	เวลา 19.00 น.	ที่บ้านคุณวิโรจน์ - คุณพวง เอี่ยมสกุล
วันที่ 9	กลุ่ม 7	เวลา 19.00 น.	ที่บ้านคุณสมปอง กันสนยุทธ
วันที่ 13	กลุ่ม 8ABC	เวลา 19.00 น.	ที่บ้าน น.พ. นิตินันท์ - คุณศศิธร ทิวากร
วันที่ 15	กลุ่ม 6AB	เวลา 19.00 น.	ที่บ้านคุณอนุสรณ์ - คุณทรงศรี โสภณนาค
วันที่ 16	กลุ่ม 4B	เวลา 19.00 น.	ที่บ้านคุณวิชุดา ไสรมหาโต
วันที่ 20	กลุ่ม 5	เวลา 19.00 น.	ที่บ้านคุณศักดิ์ อินดา
วันที่ 23	กลุ่ม 10ABC	เวลา 19.00 น.	ที่คลับเฮ้าท์ กรุงเทพมหานคร วิลล์
วันที่ 26	กลุ่ม 3AB	เวลา 19.30 น.	ที่บ้านคุณเชี่ยว - คุณผ่องศรี จิรวัดนาพันธ์
วันที่ 28	กลุ่ม 1	เวลา 19.00 น.	ที่บ้านคุณสงเสริม - คุณสุมาลี ลิมาลัย
วันที่ 30	กลุ่ม 4A	เวลา 19.00 น.	ที่บ้านฉนวนชาตรี

### คุณพ่อเจ้าวัดเดินทางกลับ

คุณพ่อชยกัน แปรดีเลิศ คุณพ่อเจ้าวัดของเราจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2009 ขอให้พวกเราได้ร่วมใจสวดภาวนาเพื่อคุณพ่อจะได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

### ขอขอบคุณ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญช่วยค่าโต๊ะวิทยากร (โต๊ะสั้น) 1 ตัว 4,500 บาท, คุณวลัยลักษณ์ ลิ้มหะจันทร์ ทำบุญช่วยค่าเก้าอี้สนามมา 2 ตัว 1,600 บาท, คุณวีระพงษ์ - คุณพัชรีมา สุวรรณวิไล ทำบุญช่วยค่าเก้าอี้สนามมา 2 ตัว 1,600 บาท, คุณสมศักดิ์ เจริญศักดิ์ ทำบุญแม่พระนิจจาอนุเคราะห์ 2,000 บาท ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ลอเบแทนในน้ำใจดีของท่าน



# ปฏิทิน พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	ตุลาคม 2009 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 11 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ สุขสำราญ สัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ เปโตร สมพิต ธรรมกรสุขศิริ	คุณชีวภิม วัด คุณสมร
จันทร์ที่ 12 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ เปาโล วิศิษฎ์ วังตาล อุทิศแด่ มาริอา ทดแทน รุจิรัตน์	ลูก ลูก - หลาน
อังคารที่ 13 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ เปาโล สมหวัง - ยอห์น บัปติสตา สมแสน โสทน อุทิศแด่ มิกาแอล จาริก แท้วเกรือ	คุณสมลักษณ์ คุณนันทา
พุธที่ 14 19.00 น.	น.กัลลิสต์ส ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี โมทนาคุณแม่พระ อุทิศแด่ เบนดิกต์ สุพร - อักเนส ทองใบ ตั้งสัจธรรม	คุณจารุพรรณ ลูก - หลาน
พฤหัสบดีที่ 15 19.00 น.	ระลึกถึง น.เทเรซาแห่งอาวีลา พรหมจารี และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร อุทิศแด่ โยเซฟ ชัยยันต์ มหัทธมพงศ์ (ครบ 5 ปี) อุทิศแด่ ฟรังซิสโก ดำรงค์ - กาทาริณา สุภา แสงเทียน	ภรรยา - ลูก -
ศุกร์ที่ 16 19.00 น.	น.เสตวิก นักพรต น.มาร์การีตา มารีย์ อาลาถ็อก พรหมจารี อุทิศแด่ อากาธา ป้อ ชัยศิริ อุทิศแด่ เปโตร ฟุ้ง แซ่โจ้ว	คุณพรทิพย์ คุณนพรัตน์
เสาร์ที่ 17 19.00 น.	ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ ชาวอันติโอก พระสังฆราชและมรณสักขี อุทิศแด่ โยเซฟ วันชัย โรจนกาญจนานันต์ (ครบ 23 ปี) อุทิศแด่ ฟรังซิสโก สมาน - โรชา บุญเหลือ ชุนฟิ่ง	คุณอุมาพร คุณรัตนา